

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวขณะที่ดอลลาร์พักฐาน, ตลาดรอข้อมูลจ้างงานสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากวันก่อนหน้า ขณะที่ดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบแคบลง หลังจากที่แข็งค่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยนักลงทุนจะรอข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ที่จะออกมาในปลายสัปดาห์นี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.30 และแนวรับที่ 33.40

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินยบขึ้นเล็กน้อย ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐ

*แต่ดอลลาร์ขยับขึ้นได้ไม่มากนัก เพราะได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ อาจจะเลือกนายเจอโรม พาวเวล ให้มาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ ซึ่งนายพาวเวลมีแนวคิดแบบสายพิราบ มากกว่านายเควิน วอร์ช ซึ่งเป็นตัวเก็งอีกคนสำหรับตำแหน่งนี้

*ดอลลาร์ปรับขึ้นในวันนี้ หลังสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ(ISM) เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคบริการของสหรัฐ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 59.8 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่เดือนเม.ย.48 ที่ระดับ 61.3

*ADP Employer Services เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด 135,000 ตำแหน่ง ในเดือนก.ย. แม้สหรัฐได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเออร์มาและพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์

*นักลงทุนรอดูรายงานการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ครั้งล่าสุด ที่จะได้รับการเปิดเผยออกมาในวันนี้ โดยอีซีบีส่งสัญญาณในการประชุมวันที่ 7 ก.ย. ว่า อาจจะประกาศในเดือนต.ค. เรื่องแผนการปรับลดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ แต่อีซีบีไม่มีความรีบร้อนที่จะยุตินโยบายนี้

*อีซีบีระบุในวันที่ 7 ก.ย.ด้วยว่า การแข็งค่าของยูโรอาจจะส่งผลกระทบในทางลบ และด้วยเหตุนี้ให้นักลงทุนจะจับตาดูรายงานการประชุมของอีซีบีอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่อีซีบีหารือกันเรื่องยูโรอย่างไรบ้าง

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.05 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.12 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.84 พันล้านบาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.37/39 จาก 33.36 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.231/253 จาก 39.22 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.75/77 จาก 112.74 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1754/58 จาก 1.1759 เมื่อวาน

"ปัจจัยของดอลลาร์ยัง mix กันอยู่ เลยไม่ได้ move อะไรมาก และก็พักตัวด้วย ตลาดคงรอดูตัวเลข non-farm (payrolls) พรุ่งนี้ เพื่อประเมินทิศทางเฟดต่อไป" ดีลเลอร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้